

มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษา  
ในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษา ในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ ดังนี้

๑. กรณีมีข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศด้วยกัน หรือกับสถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศ เพื่อร่วมจัดการศึกษาในหลักสูตรโดยให้ปริญญาเดียว

การร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา กำกับดูแลให้มีการระบุรายละเอียดและความรับผิดชอบของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในเอกสารหลักสูตรให้ชัดเจน เพื่อดำเนินการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาชั้น ๆ และให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยไม่นำประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต และผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ มาใช้บังคับ

๒. กรณีมีข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศด้วยกัน เพื่อร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ปริญญาระดับเดียวกันและต่างระดับ

การร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศในการจัดการศึกษาสองหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว เพื่อการควบปริญญา ให้อนุโลมดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชา ที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. กรณีมีข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ เพื่อร่วมจัดการศึกษา หลักสูตรควบปริญญาระดับเดียวกันและต่างระดับ

การร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา สองหลักสูตรที่มีอยู่แล้วเพื่อการควบปริญญา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา กำกับดูแลให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาชั้น ๆ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยไม่นำประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ มาใช้บังคับ

